

Số: 475 /KH-TTX

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH THÔNG TIN

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản

Ngày 10/04/2024, Ban Bí thư có Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ngay sau đó, ngày 22/04/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về Chương trình hành động và kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Chỉ thị số 32-CT/TW là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Chỉ thị. Căn cứ văn bản này, TTXVN xây dựng kế hoạch thông tin về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

TTXVN xác định thông tin việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư là một trong những tuyến thông tin trọng điểm trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Thông tin của TTXVN về chủ đề này nhằm:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

- Phản ánh sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các bộ ngành và ngư dân đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

- Giúp các doanh nghiệp châu Âu và thế giới hiểu sâu sắc về nỗ lực của Chính phủ, ngành nông nghiệp và ngư dân các địa phương của Việt Nam trong thực hiện các giải pháp nhằm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

- Thông tin đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng các vấn đề về phát triển bền vững ngành thủy sản, phát triển kinh tế biển, vấn đề biên giới,

biển đảo làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc xuyên tạc hình ảnh Việt Nam; phủ nhận các thành tựu, nỗ lực của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công tác chống khai thác IUU.

2. Yêu cầu:

- TTXVN đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức truyền thông để thu hút sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong nước và quốc tế; triển khai tuyến thông tin này bằng các loại hình (văn bản, ảnh, đồ họa, âm thanh, truyền hình), bằng nhiều ngữ (Việt, Lào, Khmer, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn...) trên các kênh thông tin nguồn, báo in, truyền hình, báo điện tử, các trang mạng xã hội của TTXVN và các đơn vị thông tin thuộc TTXVN.

- Huy động sự tham gia của tất cả các đơn vị, Cơ quan thường trú (CQT) trong và ngoài nước trong quá trình triển khai tuyến thông tin này.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Thông tin phổ biến”

1.1. Chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản: TTXVN thông tin quan điểm của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản tại Chỉ thị số 32-CT/TW. Thông tin của TTXVN làm rõ, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững.

TTXVN thông tin về nội dung Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư. TTXVN chú trọng thông tin về mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư. Thông tin của TTXVN phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, địa phương người dân đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và các hoạt động hợp tác quốc tế trong chống khai thác IUU; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU.

TTXVN thông tin về các văn bản thể hiện quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững ngành thủy sản, nội dung các cuộc họp của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương/bộ, ngành về phát triển bền vững ngành thủy sản. TTXVN thông tin đậm nét việc triển khai thực hiện các văn bản: Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

1.2. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư: Thông tin của TTXVN nhấn mạnh đến nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của từng bộ ngành, địa phương trong công tác chống khai thác IUU. TTXVN phản ánh các địa phương vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân cố ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; phản ánh kịp thời việc xử lý các hành vi vi phạm/ việc biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp góp phần sớm gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC; thông tin việc thực thi các chính sách về nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản/ bảo quản, chế biến thủy sản phục vụ xuất khẩu/ hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

TTXVN thông tin các địa phương ven biển đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và ven biển theo tinh thần Nghị quyết 36- NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh đến nội dung nuôi trồng và khai thác hải sản hiệu quả và bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên của mỗi địa phương.

TTXVN thông tin về việc quy hoạch không gian biển theo các vùng bảo vệ - bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển kinh tế - xã hội để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái.

TTXVN thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

1.3. Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU: TTXVN phản ánh ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả, nhà quản lý, doanh nghiệp và ngư dân về sự cần thiết điều chỉnh chính sách và cập nhật các chính sách mới trong lĩnh vực này; các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác chống khai thác IUU. Trong đó, trọng tâm của nội dung này là việc ban hành Thông tư bổ sung, sửa đổi một số điều Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá để quản lý, xử lý dứt điểm tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

TTXVN thông tin các cơ quan chức năng kiến nghị, phối hợp Tòa án nhân dân tối cao rà soát, hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

TTXVN thông tin các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt pháp luật thủy sản trong việc kiểm soát hoạt động của tàu cá trên biển, tại cảng,

xuất nhập khẩu; các địa phương kiểm tra, rà soát các tàu cá trên địa bàn, bảo đảm quản lý thực trạng tàu cá (số lượng tàu, hạn đăng kiểm, tàu cá đã chuyển nhượng/ mua bán/ xóa đăng ký, tàu cá hoạt động ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS...); xử lý các tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản/ vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

TTXVN thông tin việc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển, đảo theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; việc xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên ven bờ nhằm mục tiêu bảo vệ vững chắc biên giới trên biển và phát triển bền vững ngành thủy sản.

1.4. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh liên quan đến biển, đảo: TTXVN thông tin phù hợp về năng lực ứng phó của Việt Nam trước các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề về biển, đảo, đặc biệt liên quan đến Biển Đông để chống phá Đảng, Nhà nước; kết quả đấu tranh, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo; tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. TTXVN thông tin về việc xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và trật tự pháp lý trên biển, tạo cơ sở cho việc khai thác và sử dụng tài nguyên biển an toàn, hiệu quả.

1.5. Hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển: TTXVN phản ánh hoạt động của các khu bảo tồn biển, mở rộng các khu bảo tồn biển trên cơ sở quy hoạch không gian biển, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển; thông tin về việc xử lý, ứng phó với các sự cố gây ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải trên biển, nhất là rác thải nhựa.

TTXVN phản ánh công tác dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do động đất, sóng thần, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn, nước biển dâng gây ra; giới thiệu các mô hình khai thác, nuôi trồng thủy sản có khả năng thích ứng, chống chịu được với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu gắn với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

1.6. Kinh nghiệm của các nước; hợp tác quốc tế trong chống khai thác IUU: TTXVN thông tin về quan điểm, biện pháp của các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, trong đó chú trọng tới các chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; các chính sách hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân nâng cao sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

TTXVN thông tin về hoạt động của cơ quan chức năng các nước trong công tác chống khai thác IUU; quy định và chế tài xử phạt của các nước đối với các hành vi tàu cá, ngư dân nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển của họ.

TTXVN thông tin về hoạt động hợp tác của Việt Nam với các nước, nhất là với các nước châu Âu và thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và xuất nhập khẩu thủy sản; thông tin về nỗ lực đàm phán, trao đổi của Việt Nam để sớm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

TTXVN thông tin về hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu, bản án, quyết định xử lý của nước sở tại đối với tàu cá, ngư dân vi phạm để phục vụ công tác điều tra, xử lý và bảo hộ công dân; thông tin về các nỗ lực đấu tranh ngoại giao đối với việc tàu cá, ngư dân Việt Nam không vi phạm bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý tại những vùng biển chồng lấn, tranh chấp, chưa phân định với các nước.

TTXVN thông tin Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bảo tồn, sử dụng bền vững biển, đảo và đại dương; sự ủng hộ và hỗ trợ của quốc tế giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và khai thác biển, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

TTXVN thông tin về hoạt động của Việt Nam tại nước ngoài thúc đẩy đàm phán, ký kết phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước.

2. Thông tin báo cáo, tham khảo:

TTXVN thực hiện báo cáo, thông tin tham khảo kịp thời về các vụ việc cơ quan chức năng nước ngoài xử lý các tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản bất hợp pháp; quan điểm, lập trường của các nước đối với hoạt động của tàu cá nước ngoài tại những vùng biển chồng lấn, tranh chấp, chưa phân định; quan điểm của EC và các nước EU đối với vấn đề gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. TTXVN chủ động khai thác các nguồn tin báo chí nước ngoài về các vấn đề liên quan đến chống khai thác IUU.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian triển khai: Từ nay đến hết năm 2024, trọng tâm là từ nay đến hết tháng 7/2024.

2. Nhiệm vụ của các đơn vị thông tin:

2.1. Thông tin đối nội:

- *Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập tin Kinh tế* chủ trì, phối hợp với Ban biên tập Ảnh, Trung tâm Truyền hình Thông tấn; chỉ đạo, hướng dẫn 63 cơ quan thường trú (CQT) trong nước triển khai kế hoạch thông tin bằng các loại hình theo nội dung được đề cập tại phần II.

Theo đó, các đơn vị tập trung phản ánh về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chống khai thác IUU; các địa phương ven biển xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ và Nghị quyết số 52/NQ-CP ban hành Chương trình hành động và kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Các đơn vị thực hiện phỏng vấn đại diện các bộ, ngành chức năng có liên quan về kết quả công tác chống khai thác IUU đến tháng 5/2024 và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Ban biên tập tin Kinh tế thông tin về các giải pháp phát triển kinh tế biển với trọng tâm là phát triển bền vững ngành thủy sản; các mô hình nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao; nâng cao chất lượng thủy sản Việt Nam; hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản trong thời gian qua và cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.

Các CQTT trong nước thông tin các địa phương ven biển nỗ lực triển khai các giải pháp chống thẻ vàng IUU; các mô hình quản lý hiệu quả tàu cá.

- **Ban biên tập Ảnh, Trung tâm truyền hình thông tấn, Trung tâm thông tin tư liệu và đồ họa** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, CQTT thực hiện ảnh thời sự, chùm ảnh, ảnh chuyên đề, phóng sự ảnh, phỏng vấn, tọa đàm, đồ họa, bài chuyên đề về các nội dung được đề cập tại mục II phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ban biên tập Ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn lựa chọn, biên tập đăng phát các slide show ảnh trên bảng thông tin điện tử bên ngoài tòa nhà số 5 Lý Thường Kiệt; biên tập, xây dựng các bộ ảnh chuyên đề/thời sự liên quan đến tuyên truyền thông tin này.

- **Ban biên tập tin Thế giới** chủ trì, chỉ đạo các CQTT ngoài nước triển khai thông tin về các nội dung được đề cập tại phần II phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; trong đó, chú trọng thông tin kinh nghiệm của các nước, hợp tác quốc tế trong chống khai thác IUU; thông tin/báo cáo tham khảo về vấn đề này.

- **Báo Tin tức, báo điện tử Vietnamplus, báo ảnh Dân tộc và Miền núi:** Cùng với việc khai thác thông tin nguồn, các đơn vị chủ động thực hiện tin bài, xây dựng các long-form, megastory, phóng sự ảnh về chủ đề chống khai thác IUU phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng độc giả của xuất bản phẩm; xây dựng chuyên đề, chuyên mục, dòng sự kiện về chuyển đổi số trên bản điện tử.

2.2. Thông tin đối ngoại:

- **Ban biên tập tin Đối ngoại, các báo Việt Nam News, Le Courier du Vietnam, Báo ảnh Việt Nam** chọn lọc các thông tin nguồn phù hợp để biên dịch và đăng phát bằng các tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Khmer, Lào) bằng các loại hình (văn bản, ảnh, đồ họa, âm thanh, truyền hình) trên các nền tảng (báo in, báo điện tử, mạng xã hội...) về các nội dung được đề cập đến tại mục II. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng quảng bá các thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công tác chống khai thác IUU; chính sách của Việt Nam về phát triển bền vững ngành thủy sản; các mô hình hợp tác hiệu quả/ cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản...

3. Nhiệm vụ của các đơn vị chức năng:

- **Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (TKBT&QHĐN):** Theo dõi việc thực hiện kế hoạch thông tin của các đơn vị, tổng hợp báo cáo khi có chỉ

đạo của Lãnh đạo cơ quan; phổ biến thông tin về chủ đề này lên fanpage bằng tiếng Việt của cơ quan.

- **Trung tâm Kỹ thuật:** đảm bảo đường truyền internet thông suốt trong thời gian triển khai kế hoạch thông tin; phối hợp với Ban biên tập Ảnh đưa thông tin về chủ đề chống khai thác IUU lên bảng thông tin điện tử bên ngoài tòa nhà số 5 Lý Thường Kiệt.

Kịp thời hỗ trợ về kỹ thuật đối với các đơn vị theo Kế hoạch thông tin này.

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO

Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện kế hoạch thông tin này tại giao ban thông tin hằng ngày; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch thông tin khi được Lãnh đạo cơ quan yêu cầu.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan, các đơn vị trực tiếp thông báo hoặc gửi thư điện tử qua hộp thư btkttxvn@gmail.com đến Ban TKBT&QHĐN để tập hợp, trình Lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo cơ quan (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thông tin, đơn vị chức năng, CQTT trong và ngoài nước (để thực hiện);
- Lưu VT, BTK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Việt Trang